

KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2017)

ĐẢNG CHO TA MÙA XUÂN ĐẸP NHẤT

PHẠM PHÚ BÌNH

Mùa xuân năm Canh Ngọ, vào ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội (tháng 1-2016)

Ảnh: TTXVN

Qua ra đời, Đảng đã tổ chức và lãnh đạo cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vượt qua khủng bố trắng, đẩy tới cao trào đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945) dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thành công. Lần đầu tiên trong lịch sử của các dân tộc thuộc địa nửa phong kiến, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền trong toàn quốc. Cách mạng Tháng Tám với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sự kiện quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến đầy hy sinh gian khổ chống thực dân Pháp. Cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, là “lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh”. Thực dân Pháp rút, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp trực tiếp xâm lược nước ta. Đảng ta đã lãnh đạo đất nước thực hiện hai chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng, thu giang sơn về một mối. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

- *Đảng ngọn cờ chỉ hướng, và Xuân cả nước học tập:
Cần, kiệm, liêm, chính đẹp Xuân hồng;
Dân sức mạnh đẩy thuyền, đón Tết toàn dân đua tài:
Trí, dũng, nghĩa, nhân tươi Tết thắm.*

LÊ ĐÌNH TỚI

Sau ngày đất nước thống nhất, cả nước sôi nổi thực hiện kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế. Với những hậu quả nặng nề của chiến tranh, những khó khăn, thử thách mới phát sinh, nhất là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc rất nặng nề, cùng với những sai lầm, khuyết điểm, chủ quan nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, chậm chuyển đổi cơ chế quản lý đã làm cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội vào cuối những năm bảy mươi. Để vượt qua khó khăn, thử thách, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẳng thắn đánh giá tình hình và tìm phương hướng khắc phục: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV (9-1979) đã chủ trương "phải sửa đổi và cải tiến các chính sách hiện hành, nhất là chính sách về lưu thông, phân phối, nhằm làm cho sản xuất bung ra". Có thể coi đây là chủ trương khởi đầu của quá trình tìm tòi con đường đổi mới ở Việt Nam.

Đại hội V (3/1982) của Đảng chủ trương tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, thừa nhận sự tồn tại thực tế của nhiều thành phần kinh tế, điều chỉnh bước đi và quy mô của quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Quá trình tìm tòi đường lối đổi mới diễn ra từ rất sớm và trên thực tế đã thực hiện đổi mới từng phần từ khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (8/1979); Chỉ thị 100 của Ban Bí thư về khoán trong nông nghiệp (13/01/1981); Quyết định 25-CP của Chính phủ về đổi mới quản lý trong kinh tế quốc doanh (21/11/1981); Nghị quyết Đại hội V của Đảng (3/1982); Nghị quyết Hội nghị

Trung ương lần thứ 8 khoá V (6/1985) và đến Đại hội VI của Đảng (12/1986) đường lối đổi mới đã được hoạch định trên những mặt căn bản. Đường lối đổi mới xác định kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tập trung vào đổi mới cơ cấu kinh tế, điều chỉnh chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa, thừa nhận và thể chế hoá sự tồn tại của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.

Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn

dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ta thường xuyên tự chỉnh đốn để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để gánh vác sứ mệnh lịch sử lớn lao của mình. Trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, nhất là tại Đại hội XII, Đảng tiếp tục cảnh báo phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho đến Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của các cấp ủy đảng mà còn là trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để củng cố sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững nguyên tắc hoạt động, kỷ cương của Đảng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không để phân tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ. Bằng trách nhiệm cao cả, bằng tình cảm thiêng liêng đối với Đảng, với dân, toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy biến tư tưởng thành ý chí hành động cách mạng, việc làm cụ thể, lấy việc thực hiện nghị quyết làm động lực thúc đẩy trong thực thi nhiệm vụ, trong công tác và cuộc sống hằng ngày.

CẢNH GIANG

Bác cho ta mùa xuân

*Từ trong đêm tối lắm than
Tùng tia nắng ấm dâng tràn mùa Xuân
Bác ra đồng với nông dân
Tấm lòng đạo đức chuyên cần sớm trưa
Dân chài bám biển nắng mưa
Cá đầy khoang nhớ ngày xưa đói nghèo
Hành quân vượt núi băng đèo
Tư tưởng Bác vẫn rọi theo chặng đường
Đổ mồ hôi giữa thao trường
Luyện rèn chiến sĩ theo gương Bác Hồ
Xuân về nhà máy vẫn thơ
Lời chúc tình Bác bóng cờ tung bay
Xuân về vui Tết trồng cây
Mái trường rộn rã vui vầy cháu con
Từ thành thị đến nông thôn
Soi vào đạo đức tâm hồn người dân
Bác ơi! Thương Bác muôn lần
Tấm gương ngời sáng nắng xuân ấm lòng.*

Một mùa xuân mới Đinh Dậu 2017 đã về, một cái Tết cổ truyền dân tộc lại đến. Chúng ta mừng Đảng, mừng xuân với một tinh thần thẳng tiến trên con đường phía trước, với một niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản quang vinh. Chỉ có đường lối chính trị đúng đắn, có tính cách mạng và khoa học mới có đoàn kết nhất trí trong Đảng, đoàn kết nhất trí trong xã hội, tiến lên giành những thắng lợi to lớn. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế đầy khó khăn phức tạp, những thành tựu đó một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những mùa xuân về vang, rạng rỡ trong 87 năm qua■

P.P.B